



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๑๕๒ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม

นัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เพื่อให้การดำเนินงานนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๑ อาคาร ๒๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรธรรณ	พลเดช	รองประธานกรรมการ
นายราเชนทร์	เหมือนชอบ	กรรมการ
นางพิมพ์รัตน์	วนสัณฑ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไสว	ฟักขาว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดุลสัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
รองศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัสวศรีพงศ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร	ตันติสันติสม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดิ์นะที	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรอธิวาสน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	กรรมการ
ศาสตราจารย์พรณี	บัวเล็ก	กรรมการ
นายประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
นายพิสุทธิ์	พวงนาค	กรรมการ
นางกุลชไม	สีบพิก	กรรมการ

นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบายและตัดสินใจปัญหา

กรรมการดำเนินงาน

กรรมการฝ่ายประสานงานและดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	ประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	รองประธานกรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิมพันธ์	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นายภาณุรุจ	ทันสุทธิ์	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นางสาวประเทือง	จันทมาลา	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายกิตติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นางสาวปราณี	พุ่มพวง	กรรมการและเลขานุการ
นายพฤทธิ์	เด่นโกวิท	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงาน จัดเตรียม และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน

นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	ประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิมพันธ์	รองประธานกรรมการ
นายพฤทธิ์	เด่นโกวิท	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. รับลงทะเบียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

๒. ลงนามรับรองชั่วโมงจิตอาสาสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแก	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ	หาจตุรัส	รองประธานกรรมการ
นายเสนีย์	แนวทัศน์	กรรมการ
นายวิรัช	ฟักเหลือง	กรรมการ
นายจาตุรันต์	เหมือนสุดใจ	กรรมการ
นายอภิชาติ	รักพานิช	กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์	ใจรักษ์	กรรมการ
นายศราวุฒ	ทองขาว	กรรมการ
นายพิสิษฐ์	ผอุนรัตน์	กรรมการ
นายสุรสินธุ์	วัฒนจรรยา	กรรมการ
นายภัทณวิช	ลาโพธิ์	กรรมการ
นางสาวปรียากร	เกิดปราโมทย์	กรรมการ
นายสมพร	ดวงเกษ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพิมพ์พิศา	สหะวรกุลศักดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียม ติดตั้ง ควบคุมเครื่องเสียง ณ ห้องนิทรรศการ และบริเวณชั้น ๑ อาคาร ๒๘

กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นายคำนวน	วาสนาเป็นสุข	รองประธานกรรมการ
นายสุรพล	พานิชชัย	รองประธานกรรมการ
นายพิทยา	เรืองเดช	กรรมการ
นางสาวอนงค์ทิพย์	โตวานิชกุล	กรรมการ
นายสิทธิสารท	เฉียบแหลม	กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์	ใจหลัก	กรรมการ
นางสาวสุกัญญา	ทรายเพชร	กรรมการ
นายสมควร	คล้ายอ่า	กรรมการ
นายชนะภัย	ทะมาตร	กรรมการ
นางสาวลัดดาวัลย์	คิดประโคน	กรรมการ
นายศรณรินทร์	ทูนไทสง	กรรมการ
นายสมะแอ	มัสตุล	กรรมการ
นายมนต์ชัย	แย้มสิน	กรรมการ
นายอุทัย	ไชยพร	กรรมการ
นายพุทง	เข้มมาก	กรรมการ
นายสมชาย	จุงใจ	กรรมการ

นายนะคร	ชุ่มเย็น	กรรมการ
นายสุรพล	สุขประสิทธิ์	กรรมการ
นายสุชาติ	อมรสันต์	กรรมการ
นายปรีชา	อมรสันต์	กรรมการ
นายประสิทธิ์	จิตรุ่งเรือง	กรรมการ
นายสมจิตร	การะพาษ	กรรมการ
นายสมเกียรติ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายสรายุทธ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายบุญชัย	ลาภศรีสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาววิชัย	วงษ์พนัส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสายพิน	คล้ามอ้า	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ติดตั้งพัดลม และเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๒๘
 ๒. จัดโต๊ะ จำนวน ๒๕ ตัว และเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ตัว บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๒๘ เพื่อรับสมัครงาน
 ๓. ดูแลระบบไฟฟ้าในการใช้สถานที่

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายบุญเกียรติ	ซีระภากร	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	กรรมการ
นายธนพล	เฉลียวจิตวณิช	กรรมการ
นางสาวจากรุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นายพุดผิงค์	มันดินแดง	กรรมการ
นางสาวภัทราพร	นิกรตินชาติ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวดนิตา	แสงสาคร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และถ่ายภาพกิจกรรม

กรรมการฝ่ายอนามัยและสวัสดิการ

นางสาวอัญชัญ	พระนอน	ประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	รองประธานกรรมการ
นางสาวประเทือง	จันทมาลา	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 ๒. จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มให้คณะกรรมการดำเนินงาน

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางสาวพัชรี	สำเภาทอง	กรรมการ
นางสาวปิ่นทอง	บริสุทธิ์	กรรมการ
นางอารมย์	ภู่งศ์อนันต์	กรรมการ
นางสาวรัชณีวรรณ	สินเปียง	กรรมการ
นางสาวอนุสรรา	ขันเงิน	กรรมการ
นางสาวขจรจิตร	ธำรงวิศว	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจันทร์เพ็ญ	วงศ์เสนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ เบิก - จ่ายงบประมาณตามโครงการ

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์ พลเดช)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม